



ที่ พณ ๐๖๐๙/๖๐๙๓

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๑๔๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ตารางขอบเขตสาระเบื้องต้นที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่อง การเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ ๑) การเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย ๒) กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย ๓) เอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) และ ๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมประกาศหรือออกแถลงการณ์เปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา และร่วมให้ความเห็นชอบเอกสาร Reference Paper ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา และเห็นชอบเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-แคนาดา ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของผลการประชุมดังกล่าวปรากฏตามข้อ ๔

### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยที่ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐ มีการแสดงเจตจำนงในระดับนโยบายซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผูกพันรัฐบาลไทยในระยะยาว จึงเข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์ขอความอนุเคราะห์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในโอกาสแรก เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการต่อไป

### ๔. สารสำคัญ

กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐ ดังนี้

#### ๔.๑ การหารือถึงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การค้าดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความร่วมมือในระดับโลกเพื่อควบคุมการระบาด และส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ในกรณีนี้ ไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าที่เปิดกว้าง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนบทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับวัคซีนและยาจำเป็น และส่งเสริมความโปร่งใสและกติกากฎการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกกลุ่มประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ขอบคุณแคนาดาที่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า ๔.๕ ล้านดอลลาร์แคนาดา และบริจาคเงินจำนวน ๓.๕ ล้านดอลลาร์แคนาดา ให้แก่กองทุนของอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ด้วย

#### ๔.๒ การหารือกับสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (Canada-ASEAN Business Council)

ที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา การเปิดพรมแดนให้นักธุรกิจสามารถเดินทางระหว่างกันได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัล และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้ ไทยได้แสดงความยินดีที่สภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

#### ๔.๓ การหารือถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-แคนาดา

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-แคนาดา โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนในการพัฒนา SME พร้อมกันนี้ แคนาดายังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค โดยเฉพาะการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการค้าใหม่ ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เศรษฐกิจดิจิทัล การค้าบริการ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของแคนาดา ในกรณีนี้ แคนาดามีแผนที่จะจัดการหารือด้านนโยบาย (Trade Policy Dialogue) ครั้งที่ ๕ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ด้วย

#### ๔.๔ การจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา

ที่ประชุมได้เห็นชอบการเปิดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจเร่งจัดทำแผนงาน และเริ่มการเจรจาโดยเร็ว โดยเบื้องต้นกำหนดเป้าหมายให้สรุปผลการเจรจาภายใน ๒ ปี พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีร่วมกัน โดยมีได้เป็นการผูกมัดผลการเจรจาที่จะตกลงร่วมกันต่อไป

ในขั้นนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่า อาเซียนและแคนาดาจะสามารถสรุปแผนงานเจรจาและเริ่มการเจรจารอบแรกได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ พร้อมกันนี้ ได้จัดทำตารางขอบเขตสาระเบื้องต้นที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้หน่วยงานเริ่มพิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาต่อไป

**๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๕.๑ รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๑๐

๕.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเตรียมการเจรจาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โดยให้คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยึดทำที่ตามกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๓๙๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ northamerica.dtn@gmail.com